



5 ธันวาคม

เกิดพระเกียรติวันดินโลก

เดือนธันวาคมอันเป็นเดือนมหามงคลได้มาถึงแล้ว และอีกเพียงวันสองวัน ก็จะถึงวันสำคัญยิ่ง "5 ธันวาคมหาราช" วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นปีที่ 87 ในปีที่

ก็ต้องยืนยันไว้ ณ ที่นี้ว่า ในยุคปัจจุบันนี้และยุคไหนๆ ก็คงไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็น "กษัตริย์-เกษตร" ที่ยิ่งใหญ่ เทียบเท่าพระองค์ได้ เพราะตลอดช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของราชสมบัติอย่างยาวนานร่วม 68 ปี ได้ทรงอุทิศพระองค์ ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกร โดยทุ่มเทศึกษาวิจัย ใช้พระอัจฉริยภาพ ความปรีชาสามารถประยุกต์ศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาการเกษตร ด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อสายตาคอนไทยและชาวโลก จนได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลและพระเกียรติยศต่าง ๆ มากมายจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ

โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเกษตรหลายพันโครงการ ตลอดจน "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่" งานวิจัยพัฒนาเรื่องดิน เรื่องน้ำ เพื่อการกินดีอยู่ดี ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีอาหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้

ผมจึงอยากบอกกล่าว เชิญชวนร่วมกันน้อมเกล้าฯ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ อีกครั้ง ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดถวาย โดยเฉพาะงานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง

กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติปีที่บริเวณท้องสนามหลวง และถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยก จปร. จนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เริ่มมาตั้งแต่ 30 พฤศจิกายนต่อเนื่องถึง ๕ ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ในเรื่องดินและน้ำ สอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก

ก็ต้องทบทวนเรื่องวันดินโลกสักเล็กน้อยว่า เป็นผลสืบเนื่องจากปี 2555 สหประชาชาติและปฎิบัติแห่งประเทไทยได้นำ

คณะสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเพื่อนมนุษย์ธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และโอกาสเดียวกันนี้ ก็ได้ขอพระราชทานให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก

จากนั้นกระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันเรื่องต่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ก็มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ให้การรับรองวันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับ ๕ ธันวาคมของทุกปี และให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils in 2015) มีผลบรรจวันดินโลกในปฏิทินปฏิบัติงานของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557 นี้ และกว่า 200 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติก็จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของปี ถือเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย

นอกจากงานของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ในส่วนกรมพัฒนาที่ดินโดยอธิบดีอภิชาติ จงสกุล ก็จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ "คามรอยปฐพี ใต้ฐิติพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อนมนุษย์ธรรม" ระหว่าง 3-5 ธันวาคมนี้ ที่กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรด้วย

โดยถือเป็นการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการหลังจากสหประชาชาติมีมติให้การรับรองวันดินโลก ที่สำคัญจะมีการเปิดตัวปีดินสากลที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกตลอดปี 2558 ให้เป็นปีแห่งการณรงค์สร้างความตื่นรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนการใช้ การปรับปรุงและอนุรักษ์ดินอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้เป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัย ลดปริมาณผู้หิวโหยและขาดอาหาร สร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การลดปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงเชิญ FAO และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดงานครั้งนี้กันด้วย

ก็ต้องยืนยันไว้ตรงนี้ว่า เป็นงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

สารัช บุญแสง